



ประกาศสำนักงานแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักงานแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวหทัยรัตน์ บุญแก้ว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๓๐๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๓๐๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์
๒	นางสาวสุดารัตน์ เวชกามา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๓๔๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๓๔๙)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์
๓	นางสาวอรวิทย์ ปาชม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๓๘๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๓๘๓)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์
๔	นางสาวกัลยา เข็มวิชัย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๔๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๔๓)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

/๕. นางสาวคณิตรา...

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
(គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត)



លេខ ១២ បណ្ត. ចណ្ត. បណ្ត. ១ ក្រសួង កម្ពុជា ២០២២

គណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត គណៈកម្មាធិការជាតិ	(គណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត)	(គណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត)	គណៈកម្មាធិការ ជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត	គ
គណៈកម្មាធិការ	(គណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត)	(គណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត)	២០២២ - ០៧	២០២២

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสุดารัตน์ เวชกามา
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๓๔๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๗ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๘)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๕ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๘)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๗ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๘)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๒๐๐๗๖๕
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้รับคะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๕.
๓. อื่นๆ (ระบุ).....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสุดารัตน์ เวชกามา

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๓๔๙)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคไส้เลื่อนที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดส่องกล้อง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคไส้เลื่อนที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดส่องกล้อง ในผู้ป่วยหญิง อายุ ๕๔ ปี สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ รับไว้ในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา เลขที่ภายนอก ๙๘๖๙-๕๕ เลขที่ภายใน ๔๔๘๑-๕๕ ให้ประวัติว่า ๓ เดือนก่อนมาโรงพยาบาลคลำพบก้อน บริเวณขาหนีบข้างขวา มีอาการหลังจากเดินบ่อยและยกของหนัก ร่วมกับมีอาการปวดเป็นๆหายๆอยู่ตลอดเวลา จึงมาพบแพทย์ แพทย์ทำการตรวจและวินิจฉัยโรคไส้เลื่อน (Right Indirect Inguinal Hernia) จึงนัดผู้ป่วยมา เพื่อให้การรักษาโดยการผ่าตัดส่องกล้อง แรกรับผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยสูตินรีเวชชั้น ๑๗ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีช่วยเหลือตนเองได้ ปฏิเสธประวัติโรคประจำตัวและประวัติ แพทย์แพ้ยาแพ้สารอาหาร สัญญาณชีพอุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๖ ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๑๒๓/๖๖ มิลลิเมตรปรอท น้ำหนักตัว ๕๐.๘ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๖๐ เซนติเมตร แพทย์ตรวจร่างกายตามระบบผลปกติ ภาพถ่ายรังสีทรวงอกและผลตรวจทางห้องปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ปกติ คลื่นไฟฟ้าหัวใจพบ NSR with consider LAE. Diffuse T wave abnormality positive ischemia. R/O anterior ischemia. แพทย์วางแผนผ่าตัดผ่าตัดส่องกล้อง (Laparoscopic Herniorrhaphy) ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา และให้ย้ายผู้ป่วยหลังทำผ่าตัดเสร็จมายังหอผู้ป่วย ศัลยกรรมหญิงสามัญชั้น ๙ ผู้ป่วยได้รับการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดโดย วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ให้น้ำและอาหารทางปากหลังเที่ยงคืน ให้สารน้ำ ๕% D/N/๒ ๑๐๐๐ มิลลิลิตรทางหลอดเลือดดำ อัตราไหล ๘๐ มิลลิลิตร/ชั่วโมง เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา และให้ยา Augmentin ๑.๒ กรัมทางหลอดเลือดดำ ก่อนส่งไปห้องผ่าตัด ระหว่างผ่าตัดผู้ป่วยได้รับยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำและใส่ท่อช่วยหายใจ และรับย้ายผู้ป่วยหลังกลับจากทำผ่าตัดเวลา ๑๖.๑๕ นาฬิกา ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงสามัญ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี สัญญาณชีพอุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส ชีพจร ๖๖ ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ ๑๘ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๑๔๖/๗๔ มิลลิเมตรปรอท มีแผลบริเวณหน้าท้อง ๕ จุด ปิดแผลด้วย Fixomull Stretch ไม่มีเลือดหรือสารคัดหลั่งซึม มีขวดระบายเลือดและสารคัดหลั่ง (Redivac Drain) ๑ ขวด ลักษณะสารคัดหลั่งมีสีแดงเข้มปริมาณ ๑๕๐ มิลลิลิตร แพทย์ให้เจาะเลือดส่งตรวจฮีมาโตคริตทุก ๖ ชั่วโมง ให้น้ำดื่มน้ำดอาหาร ให้สารน้ำ ๕%D/N/๒ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตรทางหลอดเลือดดำ อัตราไหล ๘๐ มิลลิลิตร/ชั่วโมง ให้น้ำลดปวด Morphine ๓ มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำ เมื่อมีอาการปวดทุก ๔ ชั่วโมง และให้ยา Cefazolin ๑ กรัมทางหลอดเลือดดำทุก ๖ ชั่วโมง, ยา Transamine ๒๕๐ มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำทุก ๘ ชั่วโมง

แพทย์ตรวจเย็บมอการหลังผ่าตัดวันแรก พบสารคัดหลั่งที่อยู่ในขวดระบายเลือดและสารคัดหลั่ง (Redivac-Drain) เป็นเลือดสีแดงเข้ม ออกมาทั้งหมด ๒๔๐ มิลลิลิตรใน ๑๕ ชั่วโมง ผลตรวจเลือดพบฮีมาโตคริต ๒๙.๙ เปอร์เซนต์ แพทย์จึงให้เลือด (Pack Red Cell) ๑ ยูนิตทางหลอดเลือดดำอย่างช้าๆ และส่งทำผ่าตัด Herniorrhaphy with Stop Bleeding ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา หลังกลับจากทำผ่าตัด ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี มีแผลบริเวณหน้าท้อง ๕ จุด ไม่มีเลือดหรือสารคัดหลั่งซึม มีขวดระบายเลือดและสารคัดหลั่ง (Redivac Drain) ๑ ขวด ลักษณะสารคัดหลั่งมีสีแดงเข้มปริมาณ ๒๐ มิลลิลิตร แพทย์ให้เจาะเลือดส่งตรวจฮีมาโตคริตทุก ๖ ชั่วโมง และให้เริ่มรับประทานอาหารอ่อนได้ พร้อมแผนการรักษาตามเดิม โดยเริ่มเปิดทำแผล ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ และให้นำสายระบายเลือดและสารคัดหลั่งออกได้ ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ แผลแห้งดีไม่มีสารคัดหลั่งซึม ผู้ป่วยไม่มีอาการปวดแผล สามารถรับประทานอาหารได้ แพทย์อนุญาตให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ รวมระยะเวลาอยู่โรงพยาบาลทั้งหมด ๕ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความมั่นใจสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเพื่อป้องกันการเกิดเป็นซ้ำของโรค
๒. ผู้ป่วยได้รับความสุขสบายในการปฏิบัติตนเมื่อกลับไปอยู่บ้าน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชื่อข้อเสนอ นวัตกรรม “ฝ้ายืดหยุ่น อุ่นใจ”

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบายในการปฏิบัติตนเมื่อกลับไปอยู่บ้าน
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องป้องกันการเกิดเป็นซ้ำของโรค
๓. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ได้รับอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความต้องการผู้ป่วย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับความสุขสบายในการปฏิบัติตนเมื่อกลับไปอยู่บ้าน เนื่องจาก “ฝ้ายืดหยุ่น อุ่นใจ” ช่วยพยุงหน้าท้องหลังผ่าตัดไส้เลื่อน
๒. ผู้ป่วยปฏิบัติตนได้ถูกต้องเพื่อป้องกันการเกิดเป็นซ้ำของโรค
๓. ผู้ป่วยสามารถเลือกขนาด “ฝ้ายืดหยุ่น อุ่นใจ” ได้เหมาะสม ลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้